



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ (๔) โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดต่อนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเป็นไปด้วยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการปฏิบัติราชการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันกับรองผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกวัน (ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.) โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานศึกษา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ กรณีมีภาระงานเร่งด่วนต้องสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที หากส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ถือเป็นความรับผิดชอบของงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและคำสั่งหรือนโยบาย โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด พบว่าตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบทันที และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๔. จดเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีแหล่งที่มา ขาดความน่าเชื่อถือในไลน์กลุ่มหรือช่องทางอื่นๆ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเกียรติสยาม ลิ่มตระกูล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนสนิม

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี